

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๒๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๖

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ ๐๕๑๗.๑๔/๐๑๑๓๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงและความท้าทาย” และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “ Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development : Changes Risks and Challenges ” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในศตวรรษ - ที่ ๒๑ โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนและการครบสหัสวรรษแห่งการพัฒนาสุขภาพในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อยู่ในอัตรา ๒,๐๐๐ - ๔,๕๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒



มหาวิทยาลัยมหาดไทย
 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 วันที่ 23 พ.ค. 2556
 โทรสาร 90960
 ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๓๓, ๐ ๒๖๔๐ ๘๘๓๗

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๑๔/๐๑๑๒๕
 วันที่ 195 เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๖ และเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือผู้จัดการประชุม

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
 วันที่ 23 พ.ค. 2556
 เลขที่ ๒๒๗๘
 2๕5

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๖

ด้วยคณะกรรมการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง "มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และ ความท้าทาย" และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง "Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development: Changes, Risks and Challenges" ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ ๗๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนและการครบสหัสวรรษแห่งการพัฒนาสุขภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานระดับต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และมุมมอง ในเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินนโยบาย และมาตรการของระบบการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการบูรณาการและประสานความหลากหลายของสหสาขาวิชาชีพในการกำหนดนโยบาย เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาสุขภาพ และส่งเสริมความเท่าเทียมของการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพของพลเมืองไทย ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอย่างยั่งยืน

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการประสานพลังและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติรับเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติรับเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและรับเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๔๒

(รองศาสตราจารย์พินยา จารุพูนผล)

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๖
 เรื่อง “มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:
 การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงและความท้าทาย”

(Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development:
 Changes, Risks and Challenges)

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างมากจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงสถานะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร การเคลื่อนย้ายแรงงานการระบาดของโรคติดต่อและโรคไร้เชื้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผู้มีส่วนได้เสีย และอาจนำไปสู่ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพและความไม่เท่าเทียมกันในระบบสุขภาพ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ในปี ๒๕๕๘ จึงคาดว่าจะทำให้เกิดความท้าทายในงานสาธารณสุขของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแนวคิดการสาธารณสุขเชิงนิเวศน์ จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพของประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ การสาธารณสุขเชิงนิเวศน์ เป็นการขยายแนวคิดและมุมมองในการวิเคราะห์ และวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน และสิ่งแวดล้อม ความสมดุลในการพัฒนาสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายมิติ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเน้นการพัฒนาศักยภาพหลายระดับและหลายด้านอย่างสมดุล

เนื่องในโอกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ เป็นปีที่ครบรอบวาระ ๖๕ ปีของการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย มีบทบาทในการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ จำนวนมาก นอกจากนั้นคณะยังเป็นผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อขึ้นนำสังคม สนับสนุนและเสนอแนะต่อการพัฒนาทั้งระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงนับได้ว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขว่า เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นในโอกาสวาระ ๖๕ ปีของการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความท้าทายในงาน

สาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค คมฉะ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และความท้าทาย” และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development: Changes, Risks and Challenges เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในศตวรรษที่๒๑ โดยเฉพาะการประเมินความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานและองค์กร ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละมิติ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และมุมมองในเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเสนอตัวอย่างการพัฒนาชุมชนในแต่ละท้องถิ่น การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินนโยบาย และมาตรการของระบบการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการบูรณาการและประสานความหลากหลายของสหสาขาวิชาชีพ ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน การเป็นหุ้นส่วน ภาคีเครือข่าย โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสุขภาพและส่งเสริมความเท่าเทียมของการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพะของพลเมืองไทย ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและประเทศในทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อสร้างความตระหนักของบุคลากร เกี่ยวกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต่อ ความท้าทาย และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในประชาคมอาเซียน
๒. เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่างนักวิชาการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผ่านมุมมองด้านการสาธารณสุขเชิงนิเวศน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อแลกเปลี่ยน แนวทาง กลยุทธ์ และนวัตกรรม การพัฒนาสุขภาพ ผ่านเครือข่ายการทำงานระหว่าง ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสังคมสุขภาพะอย่างยั่งยืน
๕. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาของเครือข่าย สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ผู้เข้าร่วมประชุม : ประมาณ ๗๐๐ คน ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และ
 สาธารณสุข คณาจารย์ คิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทย และนานาชาติ
 ดังนี้

๑. นักวิชาการ และนักวิจัยทางการแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและ
 สิ่งแวดล้อม
๒. บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและ
 สิ่งแวดล้อม
๓. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
 ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน
๔. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย คิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ระยะเวลาการประชุม : ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานที่จัดการประชุม : ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน :

๑. การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ ๑๔

ประเภทบุคคล	อัตราค่าลงทะเบียน	
	ก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖	หลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และ บุคคลทั่วไป	๒,๐๐๐.- บาท	๒,๕๐๐ บาท
นักศึกษา (แสดงบัตรนักศึกษา)	๑,๐๐๐.- บาท	๑,๐๐๐.- บาท

๒. การประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติครั้งที่ ๖

ประเภทบุคคล	อัตราค่าลงทะเบียน	
	ก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖	หลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และ บุคคลทั่วไป (ชาวไทย/ ชาวต่างชาติ)	๑๓๐ USD ๓,๙๐๐.-บาท	๑๕๐ USD. ๔,๕๐๐.-บาท
ข้าราชการ/ พนักงาน เครือข่าย ThaiPHIEN /นักศึกษไทยและ ต่างชาติ (แสดงบัตรนักศึกษา)	๑๐๐ USD (๓,๐๐๐.-บาท)	๑๐๐ USD. (๓,๐๐๐.-บาท)

สาระการประชุมโดยสังเขป : การบรรยาย การอภิปราย การนำเสนอผลงาน และนิทรรศการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. องค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานสาธารณสุขเพื่อชี้นำสังคม สนับสนุน และเสนอแนะต่อการพัฒนาทั้งระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข
๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อจัดการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้
๓. การพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการร่วมกันของสถาบันวิชาการด้านการสาธารณสุขและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่มีแนวทางในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔

เรื่อง “มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงและความท้าทาย”

The 6th International Public Health Conference

Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development : Changes, Risks, and Challenges

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

- ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. วัตถุประสงค์ “การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และความท้าทายในงานสาธารณสุขในศตวรรษที่ ๒๑”
- ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
- ๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวทันนโยบาย ก้าวทันระบบสุขภาพ
(Advance Policy Achieve Destination of Health System)”
โดย นพ. สำลี เปลี่ยนบางช้าง WHO/SEARO Regional Director
- ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. อาหารว่าง/ เยี่ยมชมนิทรรศการ
- ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. **Plenary Session ๑**
พลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนต่อระบบสาธารณสุขไทย
- ๑๒.๐๐-๑๓.๑๕ น. การจัด Luncheon Symposium
- ๑๒.๐๐-๑๓.๑๕ น. อาหารกลางวัน เยี่ยมชมนิทรรศการและโปสเตอร์
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (สอช.) โดย เครือข่ายนักศึกษาศาธารณสุขแห่งประเทศไทย
- ๑๓.๑๕-๑๔.๔๕ น. **Parallel session ๑.๑** ภัยคุกคามทุกวัยเมื่อไทยเข้าสู่อาเซียน
Parallel session ๑.๒ นิเวศน์วิทยาแนวใหม่เพื่อ : Carbon footprint, Carbon credit and
Carbon balance
Parallel session ๑.๓ การจัดการเปิดเสรีด้วยระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
Parallel session ๑.๔ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม วิกฤตอาหาร และความมั่นคงด้านสุขภาพ
- ๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. อาหารว่าง นิทรรศการและโปสเตอร์
- ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทางวาจา (จำนวน ๔ ห้องๆ ละ ๖ เรื่อง = ๒๔ เรื่อง)
ห้องที่ ๑ การสร้างเสริมสุขภาพ
ห้องที่ ๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาธารณสุข
ห้องที่ ๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ห้องที่ ๔ ThaiPHEIN research symposium: research step forward to public health responsibilities

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔

เรื่อง “มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงและความท้าทาย”

The 6th International Public Health Conference

Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development : Changes, Risks, and Challenges

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

- ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๘.๓๐-๐๘.๐๐ น. วัตถุประสงค์ “การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และความท้าทายในงานสาธารณสุขในศตวรรษที่ ๒๑”
- ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
- ๐๘.๓๐-๑๐.๑๕ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวทันนโยบาย ก้าวทันระบบสุขภาพ
(Advance Policy Achieve Destination of Health System)”
โดย นพ. สำลี เปลี่ยนบางช้าง WHO/SEARO Regional Director
- ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. อาหารว่าง/ เยี่ยมชมนิทรรศการ
- ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. Plenary Session ๑
พลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนต่อระบบสาธารณสุขไทย
- ๑๒.๐๐-๑๓.๑๕ น. การจัด Luncheon Symposium
- ๑๒.๐๐-๑๓.๑๕ น. อาหารกลางวัน เยี่ยมชมนิทรรศการและโปสเตอร์
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (สอช.) โดย เครือข่ายนักศึกษาสารุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ๑๓.๑๕-๑๔.๑๕ น. Parallel session ๑.๑ ภัยคุกคามทุกวัยเมื่อไทยเข้าสู่อาเซียน
Parallel session ๑.๒ นิเวศน์วิทยาแนวใหม่เพื่อ : Carbon footprint, Carbon credit and
Carbon balance
Parallel session ๑.๓ การจัดการเบ็ดเสร็จด้วยระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
Parallel session ๑.๔ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม วิกฤตอาหาร และความมั่นคงด้านสุขภาพ
- ๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น. อาหารว่าง นิทรรศการและโปสเตอร์
- ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทางวาจา (จำนวน ๔ ห้องๆ ละ ๖ เรื่อง = ๒๔ เรื่อง)
ห้องที่ ๑ การสร้างเสริมสุขภาพ
ห้องที่ ๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาธารณสุข
ห้องที่ ๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ห้องที่ ๔ ThaiPHEIN research symposium: research step forward to public health responsibilities

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

- ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐-๑๐.๑๕ น. Plenary Session ๒ นโยบาย และกลยุทธ์ ต่อการพัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน
- ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. อาหารว่าง นิทรรศการและโปสเตอร์
- ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. Parallel session ๒.๑ เสวนาวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนพลังสังคมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
- ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. Parallel session ๒.๒ การควบคุมยาสูบจากชุมชนสู่นโยบาย โดย
Parallel session ๒.๓ “ไร่ไผ่หิน” สถานการณ์และการขับเคลื่อนทางสังคม
Parallel session ๒.๔ ภัยพิบัติ : การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน เชื่อมขมนิทรรศการและโปสเตอร์
- นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (สอส.)
- การประกวดภาพถ่าย การสาธารณสุขเชิงนิเวศน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทางวาจา (จำนวน ๔ ห้องๆ ละ ๖ เรื่อง = ๒๔ เรื่อง)
ห้องที่ ๑ การสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
ห้องที่ ๒ ภาวะเศรษฐกิจสังคมกับสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน
ห้องที่ ๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environmentally and ecologically sustainable management) waste water and solid waste.
ห้องที่ ๔ จากนวัตกรรมสู่นโยบาย
กรุงเทพสะอาด รมี่ริน (Bangkok Clean and Green) / ผลงานวิจัยเด็กไทยคู่มือ
- ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. เวทีสาธารณะ: สิ่งคุกคาม ความท้าทาย นโยบาย สาธารณสุขเชิงนิเวศน์ กับการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
- ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : บทสรุปแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พิธีปิดการประชุม

Preliminary Agenda

Thursday, 15 August

- 08:00-08:30** **Registration**
- 08:30-09:30** **Opening ceremonies**
by Ministry of Public Health Thailand
- Welcome Address
by Dr. Rajata Rajatanavin, President of Mahidol University
- 09:30-10:15** **Keynote address**
"Advanced Policy to Achieve Public Health Outcomes"
by Dr. Samlee Plianbangchang, Regional Director of WHO SEARO
- 10:15-10:30** **Break**
- 10:30-12:00** **Presentation**
"Ministerial View on Health Policy from the 21st Century"
- 12:00-13:00** **Lunch**
- 13:00-14:30** **Symposium 1**
"Multidisciplinary Perspectives for Better Regional Health Planning in South East Asia"
- 14:30-15:00** **Break**
- 15:00-15:30** **Special lecture 1**
"Food Safety Standards for Sustainability in Public Health"
- 15:30-16:30** **Oral presentations**

Friday, 16 August

- 08:00-9:00** **Registration**
- 09:00-10:30** **Symposium 2**
"Research and Education in Public Health for Sustainable Development"
- 10:30-10:45** **Break**
- 10:45-12:00** **Oral Presentations**
- 12:00-13:00** **Lunch**
- 13:00-14:30** **Poster session**
- 14:30-15:00** **Break**
- 15:00-15:40** **Special lecture 2**
"Academic Publication for Global Health Development"
- 15:40-16:00** **Closing session**

More speakers and presenters to be announced upon confirmation.

ใบลงทะเบียน การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14

เรื่อง มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และ ความท้าทาย

(Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development: Changes, Risks and Challenges)

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2556

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

1. ข้อมูลทั่วไป คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ ระบุ.....
ชื่อ นามสกุล
- ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
อาชีพ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา อื่นๆ ระบุ
- ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
- ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ สังกัดกระทรวง
- โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) โทรสาร E-mail โทรศัพท์มือถือ
- โปรครระบุวิชาชีพ (ถ้ามี) เลขที่ใบอนุญาตวิชาชีพ
2. ลงทะเบียน ประเภท บุคคลทั่วไป นักศึกษา(กรุณาระบุสำเนาบัตรนักเรียนมาด้วย) ข้าราชการและพนักงานของรัฐ
การเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมงาน/ ไม่นำเสนอผลงาน
 เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (ต้องการตีพิมพ์ใน Proceedings)
 เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (ไม่ต้องการตีพิมพ์ใน Proceedings)
 เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานแบบวจา (ต้องการตีพิมพ์ใน Proceedings)
 เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานแบบวจา (ไม่ต้องการตีพิมพ์ใน Proceedings)
3. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ โปสเตอร์ ด้วยวาจา
โปรดส่งบทความพร้อมไฟล์ข้อมูลตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ที่ www.MUPHconference2013.com
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ทาง e-mail address: phconf14@mahidol.ac.th และ phconf14@gmail.com
4. การชำระเงิน (โปรดส่งโทรสารแนบสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมกับใบลงทะเบียน) ชำระเงินมาพร้อมนี้ จำนวน บาท
โดย โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ เลขที่บัญชี 254-212781-5
6. ระบุประเภทอาหารพิเศษ อิสลาม มังสวิรัติ

ลงชื่อ ผู้สมัคร (ตัวบรรจง) วันที่ เดือน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ ลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.muphconference2013.com/> (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หรือส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ไปที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2640 9837 โทรสาร 0 2354 8558

Registration Form

The 6th International Conference in Public Health
Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development: Changes, Risks and Challenges
 15-16 August 2013
 Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand

Title : Mr. Mrs. Ms.
 First Name : Family Name [or The last of Name] :
 Position : Affiliation :
 Mailing Address :

 Country : Telephone : Fax :
 Mobile : E-mail :

Type of Registration : ThaiPHEIN Member SEAPHEIN Member APACPH Member
 International Student International Fellows Local Fellows (Thai)
 Local Student (Thai)
 **International Student / Local Student (Thai) Please, Show recommendation letter and ID Number

Types of Participation : As a conference participant only
 As a presenter (Please complete all items required in this form)

Type of Presentation/Paper : Oral Presentation Poster Presentation Committee will decide

send your paper to : phinter@mahidol.diamond.mahidol.ac.th

Publish Status : I am willing to publish it in the conference publication, submit abstract & full paper.
 • Deadline for the submission of abstracts: 30 June 2013
 • Notification of acceptance: 15 July 2013
 • Deadline for submission of full paper: 31 July 2013
 I am not willing to publish it in the conference publication.

Field trip : Please note the final day of the conference is a field trip. Please indicate if you will participate in this activity
 Yes, I will join in the field trip No, I will not participate

Registration Fee :

ThaiPHEIN Member	\$ 100 USD (3,000 Thai Baht)
SEAPHEIN	\$ 100 USD (3,000 Thai Baht)
APACPH	\$ 100 USD (3,000 Thai Baht)
International Students	\$ 100 USD (3,000 Thai Baht)

	Early Bird (before 31 July, 2013)	(After 31 July, 2013)
Local Fellows (Thai)	\$ 130 USD (3,900 Thai Baht)	\$ 150 USD (4,500 Thai Baht)
International Fellows	\$ 130 USD (3,900 Thai Baht)	\$ 150 USD (4,500 Thai Baht)

Methods of Payment : By Bank transfer to:

A/C Name : MUPH International Conference
 Branch : Tropical Medicine Hospital
 Bank Address : Siam Commercial Bank Public Company Limited, Rajvithi Road, Rajthwee, Bangkok 10400, Thailand
 A/C No. : 254-212781-5
 Swift Code : SICOTHBK

*Please send a copy of transfer slip together with registration from to: ketwaree.pun@mahidol.ac.th
 For Further Information: For English and Thai please contact: Phone (662) 354 8529 Fax: (662) 354 8227



Miracle Grand
Convention Hotel

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

ใบจองห้องพักสำหรับกรุปสัมมนา

ในกรณีที่ ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าห้องพักเอง

หัวข้อการประชุม : การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๖

หน่วยงานผู้จัด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดวันที่จัด : วันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

รายละเอียดการจองห้องพัก :

1. ชื่อ/สกุล	ห้องเดี่ยว.....	ห้องคู่.....	วันที่เช็คอิน.....	วันที่เช็คเอาท์.....
2. ชื่อ/สกุล	ห้องเดี่ยว.....	ห้องคู่.....	วันที่เช็คอิน.....	วันที่เช็คเอาท์.....
3. ชื่อ/สกุล	ห้องเดี่ยว.....	ห้องคู่.....	วันที่เช็คอิน.....	วันที่เช็คเอาท์.....
4. ชื่อ/สกุล	ห้องเดี่ยว.....	ห้องคู่.....	วันที่เช็คอิน.....	วันที่เช็คเอาท์.....

รวมจำนวนจองห้องพักห้อง

สถานที่ทำงาน จังหวัด..... โทร.ติดต่อ

โทร.มือถือ แฟกซ์ติดต่อ

อัตราห้องพักเดี่ยว 1,500 ห้อง / คืน / รวมอาหารเช้า

อัตราห้องพักคู่ 1,500 ห้อง / คืน / รวมอาหารเช้า

เงื่อนไขการจองห้องพัก ในกรณีที่ผู้เข้าพักจะต้องชำระเงินค่าห้องพักเอง

1. ผู้เข้าพักจะต้องติดต่อฝ่ายสำรองห้องพักโรงแรมก่อนส่งใบจองนี้ (โทร. 02 5755599) เพื่อทราบสถานการณ์ห้องว่าง
2. เพื่อยืนยันการเข้าพัก ผู้เข้าพักจะต้องชำระค่ามัดจำค่าห้องพัก จำนวน 1 คืน เป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 มิฉะนั้น ทางโรงแรมจะไม่ยืนยันการจองห้อง
3. ปิดการสำรองห้องพักในราคาที่เสนอนี้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
4. การโอนเงินชำระค่ามัดจำล่วงหน้า ผ่านธนาคาร หรือ ATM โดยส่งจ่ายดังนี้
ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขาหลักสี่ บัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เลขที่บัญชี : 189-0-89376-9
5. กรุณาส่งสำเนาสลิปโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อผู้เข้าพัก/จังหวัด และระบุชื่อหน่วยงานที่จัดสัมมนา มาถึงแผนกสำรองห้องพัก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ที่ แฟกซ์ 02- 575-5599 ต่อ 1110 โทร. 02 575 5599 ต่อ 1112-4
6. โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกการเข้าพัก หรือ No Show

ทางโรงแรมฯ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสให้บริการท่านในครั้งนี้ หากท่านต้องการความช่วยเหลืออื่นใด หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประชุม กรุณาติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโรงแรม โทร. 02 575 5599 ทุกวันเวลาทำการ

ด้วยความขอบคุณยิ่ง